






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
การผลิตวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ ศูนย์ข่าวแชนิฟิก) <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและยาของสหรัฐ (US FDA) เสนอให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 เปลี่ยนมาใช้ไอโมครอนสายพันธุ์เดียว XBB เป็นหัวเชื้อหรือต้นแบบในการผลิต "วัคซีนโมโนวาเลนต์" พร้อมแนะนำให้ประเทศต่างๆ ควรเตรียมตัวเปลี่ยนมาใช้วัคซีน XBB เพื่อทันต่อการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อกลายพันธุ์ในพ.ศ. 2567 แทนการใช้วัคซีน 2 สายพันธุ์ (ไวรัสอู่ฮั่น+ไอโมครอน BA.4/BA.5) หรือ "วัคซีนไบวาเลนต์" ซึ่งได้มีการนำมาใช้ในขณะนี้ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจาก WHO และ FDA เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น ซึ่งชัดเจนว่าวัคซีนโควิด สายพันธุ์ XBB ชนิดโมโนวาเลนต์ น่าจะเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องผู้คนจากโควิด-19 ที่จะมีการระบาดในพ.ศ. 2567 	
 กัญชา	
คัดค้านนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ch7, msn, บ้านเมือง) <ul style="list-style-type: none"> - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เผยเครือข่ายฯ เดินสายทั่วประเทศ ปลุกประชาชนร่วมลงนามไม่เอา กัญชากลับสู่ยาเสพติด ล่าสุดลงพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมระบุ ถ้าประเทศนี้จะรอดจากภาวะด้านสาธารณสุข กัญชาคือระบบนิเวศแห่งการรักษาที่สำคัญ พืชกัญชามีคุณสมบัติที่รักษาและสร้างสมดุลของร่างกายและยังเป็นพืชที่ประชาชนสามารถปลูกและปรองดองเองได้ เมื่อประชาชนรักษาโรคที่บ้านได้ย่อมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงขั้นรากฐานของปัญหาสาธารณสุข ทั้งยังจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่ติดตามมา 	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thaitoday) <ul style="list-style-type: none"> - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานแถลงผลการประเมินความจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย และกล่าวว่า ไทยได้ให้สัตยาบันตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่ผ่านมาได้ ออกกฎหมายกำหนดยุทธศาสตร์มาตรการและแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งไทยได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ยังยืนยันเจตนารมณ์ที่จะควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทและเชื่อว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนในการดำเนินถึงสุขภาพประชาชนเป็นอันดับแรก ดร.เอเดรียนา แบลนโค มาร์กโก หัวหน้าสำนักเลขานุการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก กล่าวชื่นชม พร้อมสนับสนุนประเทศไทยให้คงมาตรการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดนิโคติน ควรเพิ่มการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการโฆษณาและจำหน่ายทางออนไลน์ 	
สถานการณ์ไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, tnonthailand) <ul style="list-style-type: none"> - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกมีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นมากในภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 7 มิ.ย. 2566 ไทยพบผู้ป่วย 19,503 ราย เสียชีวิต 17 ราย อัตราป่วยสูงสุดที่ จ.ตราด, น่าน, จันทบุรี, แม่ฮ่องสอน และสตูล ตามลำดับ แนวโน้มสูงขึ้นทุกภาค ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีปัจจัยเสี่ยงคือ ไปรพ.ช้าเกินไป มีภาวะอ้วน ได้รับยากลุ่ม NSAIDs มาก่อน และมีโรคประจำตัว นพ.ชเรศ ภิรมย์ศิริวิวัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธรณรังคให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน สำรวจและทำลายลูกน้ำยุงลาย และให้ อสม. สำรวจสถานที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาด ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด หากมีไข้ อาการสงสัยไข้เลือดออก ไม่ควรซื้อยาทานเอง โดยเฉพาะยากลุ่ม NSAIDs จะมีผลให้เลือดออกในทางเดินอาหาร เสี่ยงเสียชีวิต ควรรีบไปพบแพทย์รับการรักษาที่เหมาะสม 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คก.รวมใจไทยต้านภัยมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. รับมอบเงินบริจาคโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ จากนพ.อนิรุทธ์ นิรินาถ ประธานมูลนิธิหมอสมู่มะเร็ง โดยมีนายแพทย์วีรุฒ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์</p>	
<p>การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และจัดให้มีการเสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด ดังนี้ 1.เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบชนิดแห้งจากน้ำเพาะเลี้ยงเซลล์ 8E5 สำหรับตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV viralload) ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 2.ชุดทดสอบ Malaria P.F/PAN Rapid test โดยวิธี Rapid test 3.ชุดทดสอบทดสอบ ภัย (Test Kann) และ 4.ผลิตภัณฑ์เอสเซนบำรุงผิวจากดอกดาหลาและมะหาด รับเอกสารการเสนอราคาได้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 66 ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	-
<p>โครงการมะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กล่าวว่า โครงการมะเร็งรักษาทุกที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 จนถึงปัจจุบันมีคนใช้สิทธิบัตรทองในโครงการ 3 - 4 แสนคน จากการสำรวจพบว่าผู้ป่วยและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในระดับที่ดี ได้รับการรักษาที่สะดวกและรวดเร็ว ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาอื่นทั้งสำนักงานประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการข้าราชการควรเข้าถึงโครงการนี้ด้วยเช่นกัน</p> <p>พญ.หทัยวรรณ ม่วงตาด นพ.ชำนาญการพิเศษ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการเป็นแพทย์ที่ได้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัด และฟื้นตัวได้หลังผ่าตัดโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมส่งมอบกำลังใจให้กับแพทย์ที่ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน</p>	-
<p>ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ Dyslexia</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.วีรุฒ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า Dyslexia คือความบกพร่องในการอ่านและการเขียน เป็นความผิดปกติด้านการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุอย่างชัดเจน แต่มีแนวโน้มพัฒนาการทางภาษาล่าช้ากว่าวัย พบได้ถึง 10% ของประชากร บางรายอาจมีปัญหาด้านการพูดและความเข้าใจภาษา ซึ่งสังเกตได้ยากเมื่อเด็กยังไม่ได้เข้าเรียน ความผิดปกติจะเห็นชัดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยเรียน อาการจะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงวัย</p> <p>นพ.อักรฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า เด็กที่มีภาวะนี้ อาจจะอ่านสะกดไม่คล่อง แต่เป็นนักคิดที่ว่องไว โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านการสายตาและเชื่อมโยงเชิงมิติสัมพันธ์ จะเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้คือการฟังและถามตอบโดยตรง ควรมีแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม จะสามารถไปโรงเรียนเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ปกติ เมื่อเป็นผู้ใหญ่จะมีจุดแข็งจากความสามารถในการคิดเชิงมิติสัมพันธ์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศในอนาคต</p>	-
<p>กรม คร. ทหารีร่วมกับหน่วยงานสหรัฐฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, btripnews)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม คร. เผยผลการเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านการเตรียมพร้อมรับมือป้องกัน ตอบโต้ และควบคุมโรคภัยได้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ โดยหารือความร่วมมือ 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การส่งคำขอต่อการเข้าร่วมกองทุนโรคระบาด 2.ความคืบหน้าของศูนย์ ACPHEED 3.การเตรียมความพร้อมด้านระเบียบข้อกฎหมายเพื่อตอบโต้ภัยทางด้านสาธารณสุขภายใต้ความมั่นคงด้านสุขภาพโลก 4.แนวทางการดำเนินงาน GHSA ในระยะที่สาม 5.กลไกการสร้างความยั่งยืนของแหล่งเงินทุนในการเตรียมพร้อมตอบโต้การระบาด 6.ความเป็นไปได้ในการผลักดันนักการทูตทางด้านสาธารณสุข (Healthattache') และ 7.บทบาทของไทยต่อการปรับแก้ไขกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR Amendment) ทั้งนี้ สหรัฐฯ ให้ความสนใจ 2 เรื่องหลัก คือ 1.การเฝ้าระวังและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาลและด้านห้องปฏิบัติการในสถานการณ์ระบาดของสถาบันบำราศนราดูร และ 2.สนับสนุนข้อคิดเห็นให้มีนักการทูตทางด้านสาธารณสุขของไทยในต่างประเทศ</p>	-
<p>ทลายเครือข่ายยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., คมชัดลึก, INN, ข่าวสด, pptv, maharasadorn, NBT, teenee, hfocus, nation, thaipbs)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กองบังคับการปราบปราม พร้อมด้วยตัวแทนจาก ป.ป.ส. อย. กรม สบส. หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมข้ามชาติ และสนง.กลางแห่งชาติ ตำรวจสากลกรุงเทพฯ ร่วมแถลงผลหลายเครือข่ายจำหน่ายยาลดน้ำหนักผสมไซบูทรามินข้ามชาติ ตรวจค้นเป้าหมาย 6 จุด จับผู้ต้องหา 4 คน เป็นสาวไทย 2 คน ชายฟิลิปปินส์และปากีสถาน พร้อมของกลาง 270 รายการ มูลค่า 6 ล้านบาท ใช้วิธีการจ้างให้ชาวไทยเข้าเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรมชื่อดัง ก่อนให้ผู้ร่วมขบวนการสั่งซื้อ ยาลดน้ำหนักครวละจำนวนมาก มาผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทส่งขายทั่วโลกกว่า 34 ประเทศมากกว่า 600 ครั้ง และประสานตำรวจสากลตามจับนางเกาคาร์ คูซโซโนวา อายุ 33 ปี ชาวคาซัคสถาน เจ้าแม่ขายยาลดน้ำหนักสูตรดังกล่าว มาดำเนินคดี</p>	
<p>แต่งตั้ง ผอ.สวรส. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เนื่องจากผู้อำนวยการคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีบทบาทสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อวางเป้าหมาย นโยบาย และจัดทำแผนโครงการและมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ มีวาระ 4 ปี</p>	-
<p>คก.นำร่องการใช้ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมในบัญชีนวัตกรรมไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (isranews, thecoverage) - นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ บอร์ด สบสช. พร้อมคณะลงเยี่ยมหน่วยบริการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการนำร่องการใช้ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมในบัญชีนวัตกรรมไทย สำหรับการรักษา ฟันรากฟันเทียมแก่ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ไม่มีฟันทั้งช่องปาก ของรพ.หนองคาย และหน่วยบริการเครือข่ายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2566-2567) มีเป้าหมายดำเนินการ ใน 76 จังหวัด เพื่อให้คนไทยได้รับ บริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก 72,000 ราย และผู้ที่ไม่มีฟันทั้งช่องปากได้รับบริการฝังรากฟันเทียม รongรับฟันเทียมทั้งปากตาม ความจำเป็น 7,200 ราย</p>	-
<p>ศัลยกรรมจมูกชื่อดัง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, สวพ.91, mcot, brighttv, pptv, nationtv, mcot, kapook, sanook, one31, ch7, ch3plus, news1live, INN, เพจไม่ใช้หมอบ่นฯ) - สาว จ.ร้อยเอ็ด วัย 25 ปี เสียชีวิตในคลินิกเสริมความงาม ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภายหลังจากดมยาสลบ เพื่อทำศัลยกรรมจมูกนำซิลิโคนเก่าออกและเปลี่ยนใหม่ อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นผิดปกติ ก่อนหัวใจหยุดเต้น เบื้องต้นนำศพ ส่งนิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต เบื้องต้น นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยเป็นคลินิกเวชกรรมของเอกชน ไม่ได้มีการขออนุญาต เปิดห้องผ่าตัด และลักลอบเปิดและให้บริการผ่าตัดเสริมจมูก มีแพทย์ศัลยกรรม 1 คน และวิสัญญีแพทย์ 1 คน เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายและระเบียบของแพทยสภา</p>	กรม สบส. แถลง ข่าว 10.30 น.วันนี้
<p>ใช้พลังจิตรักษาดวงตา สื่อที่นำเสนอ : เพจไหนกระแส, ทูต๊ะข่าว AmarinTV - ผู้ใช้ tiktok โพสต์คลิปชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นอาจารย์ใช้ฝ่ามือแตะวงบริเวณดวงตาของคุณย่าน้องเตยทั้ง 2 ข้าง ด้วยการ ใช้พลังจิต หลังประสบอุบัติเหตุลูกมะพร้าวตกใส่ศีรษะจนทำให้ดวงตามองไม่เห็น โดยมีคนให้ความสนใจจำนวนมาก ขณะเดียวกันมีการตั้งข้อสังเกตอีกด้วย</p>	-